

Thuận Châu, ngày 16 tháng 8 năm 2018

THƯ KÊU GỌI
hiển tặng hiện vật, kỷ vật trưng bày tại Nhà tưởng niệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính gửi: - Các tổ chức cơ sở Đảng; các cơ quan, đơn vị;
cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các LLVT và nhân dân
các dân tộc trên địa bàn huyện,
- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Sơn La.

Cách đây gần 60 năm (ngày 07/5/1959) huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vinh dự được đón Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc; Kỳ đài, nơi Bác Hồ đứng nói chuyện với nhân dân các dân tộc Tây Bắc năm xưa đã trở thành di tích lịch sử, được xếp hạng cấp quốc gia (Quyết định số 1568 QĐ/BT ngày 20/4/1995 của Bộ Văn hóa Thông tin). Để tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, ngày 01/01/2018 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thuận Châu đã hoàn thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sân vận động huyện (tiểu khu 2 Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Để phát huy tốt giá trị công trình và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc (07/5/1959 - 07/5/2019). Ban Thường vụ huyện ủy kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Sơn La, hiến tặng các tư liệu hình ảnh, hiện vật, kỷ vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có liên quan đến huyện Thuận Châu để trưng bày tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự tham gia hiến tặng của các tổ chức, cá nhân sẽ góp phần làm phong phú thêm tư liệu lịch sử và là nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nâng cao nhận thức và niềm tự hào của các thế hệ hôm nay và mai sau đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Thuận Châu.

- **Thời gian tiếp nhận:** Từ ngày 01/9/2018.

- **Mọi thông tin, tư liệu, hình ảnh, hiện vật vui lòng gửi về:** Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Nhà B2 - Trung tâm hành chính, chính trị huyện - Tiểu khu 15 thị trấn huyện Thuận Châu. Điện thoại: 02123.847.169 hoặc Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, điện thoại: 0988.405.587).

Xin Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Lương Thị Vân Anh